

นิมาชัยสาร

ปีที่ 39 ฉบับที่ 44 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้สถานที่และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553

ม.ราชภัฏนครฯ เปิดประมูลเช่าพื้นที่เพื่อถ่ายเอกสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อถ่ายเอกสาร ณ บริเวณภายในอาคารหอสมุด (อาคาร 15 ชั้น 5)

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีไพร 2

กำหนดประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาได้ที่กองกลาง และขอลงชื่อเข้าประมูลด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 075 392040, 075 377426 หรือทางโทรสารหมายเลข 075 377440 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โดยคณะกรรมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 4 กันยายน 2553

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

บุญเข้าพรรษานครศรีพนัประเพณีได้กบาตรรูปเทียน [13]

ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 ก.ค.บรรยากาศของงานบุญเข้าพรรษาภายในบริเวณลานหาดทรายแก้ว หน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประชาชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันนุ่งห่มขาว เข้าร่วมกันฟื้นฟูประเพณีได้กบาตรรูปเทียนหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณของชาวนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่อดีตแต่ได้มาสูญหายไปในช่วงระยะหนึ่ง หลายฝ่ายจึงพร้อมใจกันฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อราว 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเข้าพรรษา ท่ามกลางแม่ชี ชีพราหมณ์ นักเรียนนักศึกษา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างนำรูปเทียน ดอกไม้ ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์จำนวนมากเพื่อให้พระสงฆ์ได้นำเอารูปเทียนดอกไม้เหล่านี้ไปใช้บูชาพระรัตนตรัยในวันปวารณาเข้าพรรษา ผศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่าประเพณีได้กบาตรรูปเทียนมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย และนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นโดยที่คนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักแล้วว่าประเพณีนี้เป็นของใหม่หรือ แต่จริงๆแล้วเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานชาวนครศรีธรรมราชได้พร้อมใจกันฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและได้กระทำมาติดต่อกันได้ระยะหนึ่งแล้ว

ขณะที่พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายธรรมยุติ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา กับพุทธศาสนิกชนถึงอานิสงค์ของการใส่บาตรรูปเทียน และได้อรรถาธิบายถึงที่มาของการได้กบาตรรูปเทียนในสมัยโบราณว่าเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ขาดรูปเทียนในการบูชาพระรัตนตรัยและขาดเทียนที่จะให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยจึงได้มีการได้กบาตรรูปเทียนขึ้นจนสืบทอดมาเป็นร้อยปีจนมาถึงปัจจุบัน

อุปมาปลูกพืชกับปลูกปัญญา

มรกด โกมลศิษฐ์

การปลูกพืชเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ และเชื่อเหลือเกินว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของคนจะต้องมีโอกาสได้ปลูกพืชมาบ้างไม่มากก็น้อย ด้วยขั้นตอนการปลูกที่ไม่ต้องการความพิถีพิถันมากนัก แต่ขอให้บริเวณที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการที่รากพืชจะชอนไชไปดูดซึมอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพื่อเจริญงอกงามชูดอกออกผลให้ทั้งผู้ปลูกและผู้อื่นได้ชื่นอกชื่นใจกัน ดังนั้นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลให้พืชเจริญเติบโตจึงอยู่ที่อาหารที่พืชต้องการมากกว่ากรรมวิธีการปลูกที่สลับซับซ้อนหรือใครเป็นผู้ปลูกพืชนั้น ๆ

การปลูกพืชตามที่กล่าวมาข้างต้น หากเรานำมาอุปมากับการปลูกปัญญาและตีกรอบความหมายอย่างหลวม ๆ อาจจะได้ว่าฐานะของคนเป็น 'ครู' เปรียบเสมือนผู้ปลูก และในฐานะของ 'ศิษย์' เขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ สำหรับให้ครูนำไปปลูกด้วยวิธีการอย่างใดก็ได้ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเจริญงอกงามไปด้วยความรู้ขึ้นเอง กรรมวิธีการปลูกปัญญาที่ไม่สลับซับซ้อนนี้เพียงพอต่อการสร้างความเจริญงอกงามให้กับ 'ลูกศิษย์' ของเราแล้วหรือ

ดังนั้นหากเราจะกระชับการตีกรอบความหมายอย่างหลวม ๆ ให้กับการปลูกปัญญาเสียใหม่ อาจกล่าวได้หรือไม่ว่าฐานะของครูและศิษย์แท้จริงแล้วมีการสลับเปลี่ยนกันเองอยู่ตลอดเวลา แนวคิดนี้อาจจะขัดและแย้งกับจารีตในอดีตที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตนของศิษย์ที่มีต่อครู ฐานะของครูที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ศิษย์มีหน้าที่รับองค์ความรู้และเชื่อฟังโดยไม่สามารถโต้แย้งหรือนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าฐานะของครูในอดีตคือ 'มหาอำนาจทางการ(ผูกขาด)ให้ความรู้' ที่พร้อมจะปฏิเสธองค์ความรู้จากแหล่งอื่น โดยเฉพาะจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น 'ศิษย์' ที่ตนพร่ำสอนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน การปฏิเสธความคิดเห็นที่แตกต่างจึงเป็นการตีกรอบความรู้ทั้งของตนเองและลูกศิษย์ให้อยู่ในวงแคบ ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกปัญญาที่ไม่สามารถเจริญงอกงามได้เต็มที่ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยการยึดยึดตา 'ตัวกู ของกู' หรือแปลงเสียใหม่ให้เข้ากับบริบทของบทความนี้คือ 'ความรู้ของกู' ของคนที่อยู่ในฐานะครูนั่นเอง

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าฐานะของครูและศิษย์มีการสลับเปลี่ยนกันเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้ในบางเรื่องในบางเวลาครูอาจต้องกลายเป็นศิษย์เพื่อรับฟังความรู้ที่แตกต่างหรือเพื่อรับฟังความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากลูกศิษย์ โดยเฉพาะปัจจุบันโลกยุคไร้พรมแดนแข่งขันกันที่ความรู้ ใครมีความสามารถสั่งสมและจัดการความรู้มากมายมหาศาลได้มากกว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ได้เปรียบทางการแข่งขัน ในขณะที่ความจริงที่เรา ๆ ท่าน ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้คือข้อจำกัดของบุคคลที่มีต่อการสั่งสมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งหมด ดังนั้นการยอมรับฟังความรู้ที่แตกต่างจากลูกศิษย์จึงเปรียบเสมือนการปลูกปัญญาให้ตนเองและศิษย์ให้เจริญงอกงามและหยั่งรากลงผืนดินนี้ให้สถาพรต่อไป



บรรณาธิการฝ่ายข่าว ผศ.ดร. ย่าง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ
พญจไธภร อัครานา นายกองเทพ ประชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวัน
แรม 4 ค่ำ เดือน 8-8 ปีฉลู

เสาร์-อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่มีการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ว่าแล้วสำนักงาน
อธิการบดีก็ไม่ปล่อยโอกาสอันเหมาะนี้ลอยนวล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการปี 2554-2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนักถึงความ
เป็นผู้ให้บริการพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2553 ณ อลงกตริสอร์ท อำเภอชนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการนี้มีบุคลากรของหน่วยงานต่างๆที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้งกองกลาง กองพัฒนา
นักศึกษา และกองนโยบายและแผน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย กว่า 53 ชีวิต ไปร่วมทำแผน
กลยุทธ์ฯ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม และ ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน เป็นวิทยากร มีคุณสมบัติ
หล่อแก้ว และคุณเสริมรัตน์ อนันทกาญจน์ เป็นสารณี ออกเดินทางในเช้าวันเสาร์ เวลา 06.45 น.

ผศ.รศักร พลรัฐธนาสิทธิ์ ฝากแจ้งถึงผู้สนใจสุขภาพพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(หมอเขียว) เร็วๆนี้จะมีการอบรมทุกเดือน เริ่มที่ปลายเดือนสิงหาคม (ยังไม่กำหนดวันที่) ไปจัด
อบรมที่จังหวัดตรัง ส่วนวันที่ 7-11 กันยายน จัดอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจร่วมการอบรม
ติดต่อได้ที่ ผศ.รศักร พลรัฐธนาสิทธิ์ ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ และอาจารย์วิเชียร ทองสิน
ด่วนนะคะ

ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ที่สนใจสมัครรับ
ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2553 ซึ่งสหกรณ์ฯจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-20 สิงหาคม
นี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 และระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา และ ระดับปวส.หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.ntsccoop.com

ขอเชิญคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯทุกท่าน ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหาร
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณบดี ในวันที่ 5 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์วัฒนธรรม

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมคนดัง "ไม่มีสิ่งใดที่จะเปิดเผยอุปนิสัยของคนๆหนึ่งได้ชัดเจนเท่า
ยามที่เขาบรรยายถึงอุปนิสัยของผู้อื่น" -เจ.พี.ริชเทอร์ - สวัสดิ์คะ